

รหัสงาน-ตำแหน่งงาน	ระดับงาน	ประเภทงาน	สถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้จัดการโดยตรง	ผู้จัดการทางอ้อม	ผู้บังคับบัญชา
ผู้จัดการโรงปลูก	PF-2	เต็มเวลา	ตามที่ได้รับมอบหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	เจ้าหน้าที่ประจำโรงปลูก (PF-1)
วัตถุประสงค์:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บทบาทนี้จะครอบคลุมขอบเขตงานบริหาร Plant Factory โดยองค์รวม ▪ ฝึกและอบรมพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ประจำโรงปลูก (PF-1) ▪ รับผิดชอบภาพรวมยอดขาย ต้นทุน กำไร และ %สูญเสียของผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิต 						
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ:			หน่วยการวัดผลที่สำคัญ:		คุณสมบัติและความสามารถที่สำคัญ:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สามารถบริหารจัดการคน ประสานงานและวางแผนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ▪ ฝึกและอบรมพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ประจำโรงปลูก (PF-1) ▪ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม รายงานผลและแก้ไขปัญหา ร่วมกับทุกฝ่ายของการปลูก เพื่อให้ทำตามระบบควบคุมการผลิตให้ได้ ▪ คัดเลือกและจัดหา สายพันธุ์ ปัจจัยการผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้ในการทำงาน ▪ วางแผนระบบการผลิตพืช และเอกสารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ▪ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และรายงานผล ระบบการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การดูแลต้นกล้าในโรงเรือน การเตรียมวัสดุปลูก การวางระบบน้ำ การย้ายต้นกล้า การดูแลต้นกล้า การเก็บเกี่ยว การจัดการทั่วไปภายในโรงปลูก และระบบการผลิตปัจจัยต่างๆ ปุ๋ย การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ▪ เข้าอบรมและติดตาม มาตราฐานการเกษตรต่างๆ ▪ แก้ปัญหาหน้างานของระบบการผลิตทั้งหมด ▪ ออกแบบงานวิจัย เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบการผลิต ▪ วางมาตรการความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรือน และมาตรการด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ คุณภาพสินค้า ▪ คุณภาพและความพร้อมการให้บริการ ▪ ปัญหาโรคพืชแมลงจากแมลงต้องเป็นศูนย์ ▪ %สูญเสีย ของผลิตภัณฑ์ / ปัจจัยการผลิต ▪ การจัดการสินค้าคงคลัง (ปัจจัยการผลิต) ▪ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ▪ การจัดการโครงการ ▪ 5ส. ▪ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประสบการณ์บริหารโรงปลูกผักระบบปิด 2 ปีขึ้นไป (หรือ ประสบการณ์บริหารฟาร์มระบบ GAP หรือฟาร์มเกษตรอินทรีย์) ▪ ผ่านการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยของผลผลิต (Produce Safety) และความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Training) ▪ ผ่านการอบรมความรู้เรื่องความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ (microbial risk) ▪ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง ▪ ออกแบบและพัฒนา Plant Factory Food Safety Plan ได้ ▪ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการสุขาภิบาล ▪ ทำกับดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ▪ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น รับผิดชอบในการทำงาน รับภาวะแรงกดดันได้ ▪ ติดตามข่าวสารความรู้ ความสามารถทางด้านการเกษตรสมัยใหม่อยู่เสมอ ▪ เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ▪ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้ดีเยี่ยม ▪ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง 	
การติดต่อและประสานงาน:						
			การติดต่อภายใน: ฝ่ายบัญชี คุณเล็ก			
			การติดต่อภายนอก: vendors / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานวิชาการ			
ผู้จัดการโดยตรง:			ฝ่ายบุคคล:		พนักงาน:	